
การประชุมสุดยอดความรวมมือของ NB-IoT และ

Ecosystem ในประเทศไทยเพื่อสรางแพลตฟอรมที่

เปิดกวางขึน้และเพื่อพัฒนาระบบอุตสาหกรรมใน

ปัจจุบัน

การประชุมสุดยอดความรวมมือของ NB-IoT และ Ecosystem ในประเทศไทยเพื่อสรางแพลตฟอรมที่เปิดกวางขึ้น

และเพื่อพัฒนาระบบอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

“การประชุมสุดยอดความรวมมือของไทย NB-IoT” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ที่กรุงเทพฯ การ

ประชุมสุดยอดครัง้น้ีมีวัตถุประสงคและมุงเนนไปที่สวนแบงการพัฒนาแนวโนมการพัฒนาอุตสาหกรรมทัว่โลกของ

NB-IoT ระบบ Ecosystem อุตสาหกรรมของ NB-IoT ของไทย ความตองการของอุตสาหกรรมตามแนวตัง้และ

หัวขออื่น ๆ ที่อาจกระตุนความตองการของอุตสาหกรรมในประเทศไทย การแนะนําคูคาอุปกรณ IOT การสรรหา

ตัวแทนในประเทศไทยและผูติดตัง้ระบบเพื่อสงเสริมการประยุกตใชความสามารถ NB-IoT ในประเทศไทยแก

องคกรตางๆที่ชวยในการพัฒนาและความเจริญรุงเรืองของอุตสาหกรรม NB-IoT ในประเทศไทย

การประชุมสุดยอดครัง้น้ีเป็นเจาภาพโดย สมาคมผูประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) โดยมีนายกร

ทัพพะรังสี (อดีตรองนายกรัฐมนตรี, อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และประธานสมาคม

มิตรภาพไทย – จีน) เป็นประธาน โดยมีดร.พันธศักดิ ์ ศิริรัชตพงษ (ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม) และ ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผูอํานวยการสํานักงาน DEPA (กลุมงานโครงการพิเศษและ

ผูอํานวยการศูนยพัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม)ใหเกียรติเขารวมและกลาวสุนทรพจนในการประชุมสุดยอดครัง้น้ี

มีผูเขารวมประชุมกวา 400 คนและผูแทนจาก Huawei, Quectel (ผูผลิตโมดูล), Fuzhou Internet of Things

Lab, Mobike, Vcom, HotThink, Tactus, พันธมิตร NB-IoT รวมทัง้ผูแทนจากกระทรวงกลาโหมไทย, สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ หนวยงานราชการ เชน เชียงใหม สมุทรปราการ สุราษฎรธานี ขอนแกนและเบตง เป็นตน ผูแทน

สถาบันวิทยาศาสตร เชน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย CAT Telecom สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย

และศูนยนวัตกรรมแหงราชอาณาจักรจีน the Bangkok Innovation Center of the Chinese Academy of
Sciences; Thailand Internet of Things Association, the China IoT Industry Application Alliance, Asia
Pacific Security Association, Thai Apartment Developers Association, สมาคมนักพัฒนาอพารทเมนต

สมาคมผูคาอพารทเมนตแหงประเทศไทย สมาคมการขนสงแหงประเทศไทย สมาคมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
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สมาคมโรงแรมแหงประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมผูผลิตและผูติดตัง้อื่น ๆ ไดเขารวมกิจกรรมสําคัญน้ีดวย

เชนกัน

นายกร ทัพพะรังสี (อดีตรองนายกรัฐมนตรี) กลาวสุนทรพจนตอนรับและใหการยืนยันอยางเต็มที่และความคาดหวัง

ที่ลึกซึ้งตอการพัฒนาเทคโนโลยี NB-IoT สําหรับประเทศไทย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผูอํานวยการสํานักงาน

DEPA กลาววา “NB-IoT เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารมาตรฐานระดับสากลของ 3GPP จะถูกใชงานและนําไปใชใน

ประเทศไทยไดเร็ว ๆ น้ี” ผมยินดีเป็นอยางยิ่งที่ไดรวมจัดประชุมสุดยอดระบบความรวมมือ NB-IoT ครัง้น้ีซึ่งได

เชิญชวนผูเชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมผูผลิตอุปกรณ คูคาปลายทางและเจาของอุตสาหกรรมแนวตัง้ที่แตกตางกันเขา

รวมในการสํารวจโซลูชัน IoT และเพื่อใหเมืองอัจฉริยะและชีวิตที่สมารทเป็นไปได กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมใหความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของ NB-IoT NB-IoT จะมีบทบาทสําคัญในกระบวนการปฏิรูประบบ

ดิจิตอลของไทยและเพื่อยกระดับการพัฒนา THAILAND 4.0

ดร.พันธศักดิ ์ ศิริรัชตพงษ (ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กลาววา “ยุคของ IoT ได

มาแลวและจะไมเพียงเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเราเทานัน้ แตยังนํามาซึ่งนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งตอ

ชีวิตประจําวันของเรา การใชเทคโนโลยี NB-IoT อยางกวางขวางจะชวยเรงสรางรากฐานและการสรางเมืองอัจฉริยะ

ในประเทศไทย ”

นายพชรธรรม พลอัครวัตน ผูจัดการผลิตภัณฑ ฝายขายโซลูชัน่เครือขายไรสายประเทศไทย (ผูเชี่ยวชาญดานเท

คนิค Huawei) เปิดตัวสถานะของการพัฒนาหวงโซอุตสาหกรรมทัว่โลกของ NB-IoT และชี้ใหเห็นวา NB-IoT เป็น

กุญแจสําคัญสําหรับผูประกอบการในการเขาสูตลาดในเมืองอัจฉริยะและแบงปันการปรับใชกลยุทธ GLocal ของหัว

เวยและเป าหมายในการพัฒนา ความรวมมือ เพื่อความสําเร็จรวมกัน ในระหวางการประชุมสุดยอดหัวเวยยังไดมีจุด

เชื่อมตอเชิงพาณิชย NB-IoT ที่หลากหลายเหมาะสําหรับการใชงานในประเทศไทยและใหประสบการณการติดตัง้ใน

ที่ภูมิภาคเพื่อบริการ NB-IoT ในเชิงพาณิชย ซึ่งไดรับความสนใจที่อยางยิ่งจากผูเขารวมประชุม ผูใหคําปรึกษาและผู

มีประสบการณ

คุณโทน่ี หยาง (นายกสมาคมผูประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย) เชื่อมัน่วาการประชุมสุดยอดครัง้น้ีจะสง

ผานการแลกเปลี่ยนทางเทคนิคและการจัดแสดงนิทรรศการของผลิตภัณฑที่ยอดเยี่ยม สรางระบบ NB-IoT ของ

ไทย ชวยใหองคกรตาง ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ NB-IoT ยิ่งขึ้น ดวยการทําเชนน้ีจะสามารถตอบสนองความตองการ

ของอุตสาหกรรมไดอยางรวดเร็วและสงเสริมการปรับปรุงโดยรวมและการยกระดับหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมของ

NB-IoT ดวยเทคโนโลยีและผลิตภัณฑเพื่อเป็นแนวทางที่ดี ในฐานะเจาภาพในการประชุมสุดยอดครัง้น้ี นายโทน่ี

หยาง รูสึกยินดีเป็นอยางยิ่งที่ไดเห็นการประชุมครัง้น้ีเกิดขึ้นและไดรับความสําเร็จเป็นอยางมาก

ในการประชุมครัง้น้ี สมาคมผูประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย รวมกับ Innovation Center of the

Chinese Academy of Sciences in Bangkok และ the China IoT Alliance Organization ไดลงนามขอตกลง

ความรวมมือเชิงกลยุทธ NB-IOT กับเทศบาลเมืองเบตง

ดวยความสนใจและการสงเสริมของภาครัฐ อุตสาหกรรมและการใชงาน IoT ที่อิงกับ NB-IoT คาดวาจะสามารถ



นําไปประยุกตใชในประเทศไทยในอนาคตอันใกลน้ี เพื่อใหความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรม NB-IoT ของไทย

พัฒนากาวกระโดดอยางรวดเร็ว!


